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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/๒๕๕7 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 
********************************************************************* 

 
อนุกรรมการผู้มาประชุม 

๑. นายธานี  สามารถกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   ประธานฯ  
๒. นายธีรวัฒน ์ สุดสุข  ปลัดจังหวัดระยอง   อนุกรรมการฯ 
๓. พ.ต.อ. นพดล  ศรส าราญ แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
๔. นายโชดก  วริิยะพงษ์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 

 5. นายสุทธิ  ณ ล าพูน  แทน ขนส่งจังหวัดระยอง   อนุกรรมการฯ 
 6. นายปรพล  เจริญพงศ์  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 7. นายจีรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์ ผอ.ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ   
 8. นายรุ่งโรจน์  สถิตย์  ผอ.แขวงการทางระยอง   อนุกรรมการฯ 
 9. นายมาโนช  โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  อนุกรรมการฯ  

10. นายสุจินต์  ทยานุกูล  ผู้แทน ส านักงานนโยบายและแผน  อนุกรรมการฯ 
  การขนส่งและจราจร 
11. นายนิรันดร์  เกตุแก้ว  แทน ผอ.ส านักส่งเสริมระบบการขนส่ง      อนุกรรมการฯ 

     การจราจรในภูมิภาค 
12. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว  แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง  อนุกรรมการฯ 

 13. นายปกครอง ชาญโลหะ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 ๑4. พ.ต.ท.อาวัฒน์  พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 15. นายสุวัฒน์  ฟ้าประทานชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 ๑6. นายวิโรจน์  รมเยศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 ๑7. นายกตัญญู  โกมุทมาศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 18. นายปรัชญา  สมะลาภา        ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 

19. นายสุรชัย  สุขสวัสดิ์   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
   และเลขานุการ 
๒0. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  อนุกรรมการฯ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
๒1. นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ์  ผอ. กองช่างเทศบาลนครระยอง  อนุกรรมการฯ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
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22. นายศิริเกษ  อภิรัตน์  ผู้แทนส านักส่งเสริมระบบการขนส่ง อนุกรรมการฯ 
     และจราจรในภูมิภาค    และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
อนุกรรมการไม่ได้ร่วมประชุมฯ (ติดราชการ) 
 ๑. นางสาวอาภา  รติยานุวัฒน์        ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๒. ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค อนุกรรมการฯ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายสิทธิชัย  วัฒนานุกิจ   ผู้แทน ส านักงานนโยบายและแผน 
     การขนส่งและจราจร 

2. นายด ารงพล  ใจยา   ผู้แทน ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
 และจราจร 

3. นางสาวพัฐศศกิา  สถิรกุล   ผู้แทน ส านักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร
       ในภูมิภาค  
 4. นายวิญญู  อดิเรก    นายช่างเขียนแบบช านาญงาน/ส านักงาน 
        นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

5. นางสาวทัศนีย์  กฤษน้อย   พนักงานธุรการ ส3/ส านักงานนโยบาย 
      และแผนการขนส่งและจราจร  
6. นายสมพงศ์  สุวรรณพืช   ผอ.ด่านช่างน้ าหนัก แขวงการทางระยอง 
7. นายวัชรินทร์  ซ้วนขาว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ส านักงานจังหวัด

       ระยอง 
8. นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน/ส านักงาน

       จังหวัดระยอง 
9. นางสาวอนงค์พร  อารีกุล   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน/ส านักงาน

       จังหวัดระยอง 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว : นายธานี  สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท าหน้าที่ประธาน

การประชุมฯ โดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

วาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

 ประธาน  จังหวัดระยองได้ด าเนินการมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการจราจร     
อย่างต่อเนื่อง.การประชุมวันนี้เป็นครั้งที่ 2/2557 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุม อ.จ.ร. ครั้งที ่
1/2557  โดยจะให้ผู้ เกี่ยวข้องรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านทราบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา            
ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาจราจรในภาพรวมเป็นอย่างไร เพ่ือร่วมกันแก้ไขต่อไป  

 และในวันนี้ จังหวัดระยองได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง 
(อ.จ.ร.จังหวัดระยอง)  ซึ่งมีทั้งผู้แทนจากส่วนกลาง ส่วนราชการในพ้ืนที่ ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้แทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประชุมร่วมกันโดยรวบรวมปัญหาส าคัญๆ มาน าเสนอและรับฟังสภาพปัญหา
ต่างๆ จากอนุกรรมการทุกท่านฯ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

 

   ที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง 
(อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557  

 ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดระยอง 
(อ.จ.ร. จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 นั้น ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะ   
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้น าเสนอในเว็บไซต์ของจังหวัดแล้วและไม่มีผู้ใดขอแก้ไข   
  

 มติที่ประชุม  ไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดแก้ไขและรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3    เรื่อง เพื่อทราบ 
    

รายงานผลการจับกุมคดีจราจรจังหวัดระยอง ปี 2557 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 
2557)  
ต ารวจภูธรจังหวัดระยองได้รายงานผลการจับกุมคดีจราจรจังหวัดระยองปี 2557          
โดยรวบรวมจาก ๑๐ ฐานความผิดหลัก น าเสนอเป็นเอกสาร ดังนี้ 
 

๑๐ ฐานความผิดหลัก 
 

ล าดับ 
ไม่สวม
หมวก เมาสุรา 

ไม่คาด
เข็มขัด 

ขับรถ
เร็ว ไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ 

อุปกรณ์
ส่วน
ควบ ขับรถ แซงใน ฝ่าฝืน โทรศัพท์ รวม 

  นิรภัย 
ขณะ
ขับรถ นิรภัย 

เกิน
ก าหนด ต่ ากว่า๑๕ปี ๑๕ปีขึ้นไป 

ไม่
ครบถ้วน ย้อนศร 

ที่คับ
ขัน สัญญาณไฟ 

ขณะขับ
รถ   

ต.ค.-56 4,079 68  247  - 12  2,064  140  92  52  243  56  7,053  
พ.ย.-56 3,568 14  665  24  2,394  - 698  225  76  335  88  8,087  
ธ.ค.-56 5,054 308  919  82  4,012  - 615  294  119  640  130  12,173  
ม.ค.-57 4,289 63  884  59  3,097  - 688  25  93  432  87  9,717  
ก.พ.-57 4,331 7  407  39  3,203  - 480  249  53  413  62  9,244  
มี.ค.-57 4,534 76  839  59  4,012  - 692  307  83  392  86  11,080  
เม.ย.-57 5,508 315  1,002  63  84  4,340  593  420  115  434  216  13,090  
พ.ค.-57 5,316 10  956  35  159  3,611  718  381  88  417  112  11,803  
มิ.ย.-57 5,255 7  820  38  48  3,354  974  529  111  575  119  11,830  

รวม 41,934 868  6,739  399  17,021  13,369  5,598  2,522  790  3,881  956  94,077  

 
 ที่ประชุม รับทราบตามท่ีต ารวจภูธรจังหวัดระยองน าเสนอ 
 
วาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

 4.1 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 

1) การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณพื้นที่ตลาดนัดสตาร์   

   ผู้แทน สภ.เมืองระยอง  ในส่วนของตลาดนัดสตาร์ ทางแยกที่ออกมาจากสตาร์    
เป็นเนินกันน้ าท่วม พบปัญหารถเลี้ยว U-TURN ติดขัดมาก ปัญหารถจอดบนไหล่ทางของพ่อค้า แม่ค้า บนถนน 
ค.2 หลังศูนย์การค้าสตาร์ ทางเข้า-ออกด้านข้างบริเวณในศูนย์การค้าสตาร์ มีรถจอดทั้งสองฝั่งท าให้เสียพ้ืนผิว
การจราจรและการเดินรถ มีการจอดรถฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร (ขาว-แดง ขาว-เหลือง) ทั้งสองฝั่ง การแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น ไดติ้ดตั้งป้ายบังคับให้รถท่ีขึ้นจากศูนย์การค้าสตาร์สู่ถนนสาย ค.2 เลี้ยวซ้ายได้ทางเดียว และจัด
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ให้เจ้าหน้าที่จราจรคอยอ านวยความสะดวก2ในชั่วโมงเร่งด่วน มีการบังคับใช้กฎหมายโดยจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จราจรกวดขันจับกุมผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง เช่น การแปะใบสั่ง ล็อคล้อ ผู้กระท าผิดส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้า 
ต ารวจไดแ้นะน าให้ท าพอยเออร์สีส้มใส่ทราย สีสะท้อนแสงพร้อมติดไฟข้างบนตอนกลางคืนทางผู้บริหารสตาร์
ได้รับทราบและแจ้งว่าจะรีบด าเนินการ 

  ประธานฯ  บริเวณตลาดสตาร์ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะตลาดนัด แต่มีปัญหาทั้งระบบ 
บริเวณข้างในยิ่งกว่าข้างนอก ถ้าอ้างว่าเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลขอให้เทศบาลนครระยองไปตรวจสอบ 

  ผู้แทน สภ.เมืองระยอง  ต ารวจและส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ไป
ตรวจสอบพ้ืนที่ ซึ่งตลาดสตาร์ได้มอบพ้ืนที่ให้ต ารวจตีเส้นจราจรแล้ว โดยทาง สนข. ออกแบบและประเมิน
ราคาค่าใช้จ่ายป้ายบอกทาง ป้ายจราจร และส่งให้ส านักงานจังหวัดและต ารวจทราบ ค่าใช้จ่ายประมาณ 
1,798203 บาท   

  ประธานฯ   ต้องแสดงความชัดเจนโดยการมอบทั้งพ้ืนที่ และเข้ามาช่วยกันเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะถ้าไม่มอบทั้งพ้ืนทีก่็จะเป็นอย่างนี้ 

  ผู้แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง  เรื่องนี้เทียบเคียงกับกรณีฝั่งตรงข้าม
ของสถานีต ารวจเมืองฉะเชิงเทราซ่ึงเป็นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตลาดเหมือนกัน มีปัญหาลักษณะ
เดียวกันทางส านักงานทรัพย์สินได้มอบพ้ืนที่การจราจรให้ต ารวจเข้าไปด าเนินการและจัดการเรื่องงบประมาณ 
เรื่องทาสีตีเส้น ป้ายทุกอย่าง เพียงแต่ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามลักษณะที่ทางราชการก าหนดไว้ 

  ประธานฯ  1. ให้เทศบาลนครระยองประสานกับส านักงานโยธาธิการและผังเมืองเข้า
ไปดูว่า ในเมื่อขอเชื่อมทางสาธารณะหลายเส้น ให้ดูพระราชบัญญัติควบคุมอาคารว่า ได้มีการน าเอาพ้ืนที่โล่ง
ของส่วนอื่นที่กันไว้เป็นที่จอดรถมาก่อสร้างตลาดหรือไม ่และให้รายงานผลภายใน 15 วัน  

     2. ให้เทศบาลนครระยองดูเรื่องขอคืนพ้ืนที่ครึ่งหนึ่งบนฟุตบาท เพ่ือให้
ประชาชนมีทีส่ัญจร 

  ผอ.กองช่างเทศบาลนครระยอง  ทางตลาดสตาร์ใช้ผังใหญ่ ยังไม่ได้แบ่งแยกตัวพ้ืนที่
ออกมา ทางเทศบาลได้กันที่จอดรถ จากถนน ค. 2 ตาม พ.ร.บ. เข้าไป 6 เมตร แต่ไดส้ร้างรน่ไป 7 เมตร  

  ผอ ส านักงานทางหลวงชนบทฯ  ส าหรับปัญหาการจราจรบริเวณหลังตลาดสตาร์ 
ส านักงานทางหลวงชนบทได้ประสานงานกับต ารวจ เทศบาลนครระยองและเจ้าหน้าที่ตลาดสตาร์ ในเบื้องต้น
ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากผิวจราจรและมีการปรับระดับบ่อพัก เมื่อใช้งานไปบ่อพักทรุดตัวลง ตอนนี้ได้ประสาน
เทศบาลนครระยองให้เร่งซ่อม ส่วนการประสานกับต ารวจเรื่องที่จอดรถ ได้รับแจ้งว่าจะใช้พ้ืนที่ตลาดที่เป็น
เต็นทป์ัจจุบัน (ตลาดชั่วคราว) ซ่ึงตอนนี้ขออนุญาตเชื่อมทางเข้าออกอยู่ ส่วนเรื่องการเชื่อมทางหลายจุด พบว่า
เป็นทางเชื่อมเดิมอยู่ มาเวนคืนแล้วขยายผิวจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ฉะนั้นตัวเชื่อมเดิมที่มีอยู่จึงสงวนสิทธิ์    
ให้เข้าออกได ้    

  ประธานฯ  ประเด็นอยู่ที่ว่าลักษณะของการเชื่อมทางในภาพรวมแล้ว ทางกฎหมาย
ตีความได้ว่าถนนเส้นที่หัวและท้ายเชื่อมต่อกับทางสาธารณะ มีลักษณะการใช้เป็นทางสาธารณะ ลองศึกษา
กฎหมายดู จะมีสภาพเป็นทางสาธารณะไปโดยปริยาย หากถือว่าเป็นที่ส่วนบุคคลก็จะพัฒนาอะไรไม่ได้      
ฝากไปพิจารณา  

  มติที่ประชุม  1. ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเข้าไปดูแลในการจัดระเบียบพ้ืนที่
ใกล้เคียง มอบเทศบาลนครระยองด าเนินการภายใน 15 วัน ร่วมกับส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 
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   2. มอบเทศบาลนครระยองจัดระเบียบร้านค้าบริเวณฟุตบาทข้างถนน
เพราะกีดขวางทางเดินของประชาชน ท าให้เดือดร้อนและเกิดอันตราย การจอดรถซ้อนคันข้างถนนขอคืนพ้ืนที่
ครึ่งหนึ่ง ให้ด าเนินการอย่างเคร่งครัด และรายงานผลภายใน 15 วัน 

 2) ความคืบหน้าการจัดการจราจรบริเวณแยก PMY   
  ผอ.ส านักงานทางหลวงชนบทฯ  ถนนบริเวณแยก pmy.ลงไปทางหาดแสงจันทร์ 
หรือถนนท่าบรรทุก1สภาพเป็นทางคับแคบ ปริมาณจราจรติดขัดมาก มีแผนจะขยายเป็น 4 ช่องจราจรและ
เป็นสะพานข้ามแยก แต่การสร้างสะพานข้ามแยกในเมืองติดปัญหาเรื่องภูมิทัศน์ของเมือง.จึงตัดสินใจว่า      
จะสร้างสะพานข้ามถนนสุขุมวิทตามแนวท่าบรรทุก แต่ได้รับการต่อต้านจากประชาชนที่อยู่สองข้างทางสูงมาก 
จึงชะลอเรื่องสะพานข้ามแยกและไปเร่งรัดการขยาย 4 ช่องจราจร จากถนนสุขุมวิทเข้าไปหาดแสงจันทร์     
แตข่ั้นตอนคือต้องมีการเวนคืนที่ดิน พอส่งเรื่องไปมีการตรวจสอบ ทางกรมป่าไม้ทักท้วงว่าอยู่ข้างป่าเขตหนอง
สนมและจ าเป็นต้องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ขณะนี้อยู่ระหว่างของบประมาณด าเนินการ    

  ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณปรัชญาฯ) ระหว่างที่ยังรอการท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฝากเทศบาลนครระยองตีเส้นจราจรให้ชัดเจน โดยเฉพาะเส้นที่ออกมาจาก pmy ให้สามารถมีช่องเลี้ยวซ้าย
ผ่านตลอดทีเ่ด่นชัด 

      มติที่ประชุม ทราบและให้ส านักงานทางหลวงชนบทรับไปด าเนินการตามที่ผู้คุณวุฒิ
เสนอและรายงานต่อที่ประชุมครั้งต่อไปและให้เทศบาลนครระยองไปดูเรื่องการตีเส้นจราจร 

3) การแก้ไขปัญหาการจอดรถซ้อนคันตามที่ต่างๆ   
 ผู้แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง  สืบเนื่องจากการประกาศนโยบายคืน
ความสุขให้ประชาชนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สภ.เมืองระยองได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ในส่วนของงานจราจร ประกอบด้วย 1. การคืนพ้ืนผิวจราจรให้กับประชาชน  2. การบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเกี่ยวกับรถรับจ้างสาธารณะทุกประเภท (รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสองแถว รถตู้รับจ้าง
สาธารณะ และรถแท็กซี่ ) การจอดรถไม่ชิดขอบซ้าย นโยบายนี้ได้ประกาศและด าเนินการตั้งแต่วันที่             
9 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ออกมาตรการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
จราจร ได้แก่นโยบาย 5 จริง ได้แก่ ยกจริง ล็อคจริง จับจริง ขังจริง สุภาพจริง ในส่วนของล็อคจริงจะเกี่ยวกับ
การจอดรถซ้อนคัน ได้สั่งการทุกสถานีในเขต 16 สถานีด าเนินการดังกล่าวแล้ว สถิติการจับกุมกรณีจอดรถ
ซ้อนคันจับล็อคแล้ว 688 คัน โดยเฉพาะในเขตของ สภ.เมืองระยองสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ 

 ผู้แทน สภ. เมืองระยอง  เรื่องนโยบายคืนพ้ืนผิวจราจรได้ด าเนินการแล้วดังนี้                  
  1. ท าหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่อยู่ริมถนนสายสุขุมวิท 3  ถนนตากสินฯ       
แยกระยองถึงแหลมทองทั้ง 2 ฝั่ง กว่า 200 คน มาประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม
ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจอดรถบนถนนให้เป็นโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด     
  2. ส ารวจพ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจรและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนเพ่ือการ  
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจร 
  3. ประสานผู้ประกอบการจัดท าเครื่องหมายจราจรที่ช ารุด เสียหาย หรือเลอะเลือน 
แล้วติดตั้งโดยให้อยู่ในการควบคุม ก ากับดูแลของเจ้าพนักงานจราจร 

—   4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือด าเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด 
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—   5. จัดเจ้าหน้าที่กวดขันจับกุม ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ได้ท า
การยกรถที่กีดขวางการจราจรมาไว้โรงพัก กรณีรถยกไม่พอจะจ้างเอกชนมาด าเนินการ ซึ่งผู้ท าผิดจะต้องเป็น  
ผู้ออกค่าใช้จ่าย 

 ผู้แทน สนข. เรื่องนี้อยากให้เป็นมาตรการที่ยั่งยืน โดยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจบันทึก
ใบขับข่ี  กรณีท าผิดซ้ าซากควรมีการเพ่ิมโทษ เช่น ตัดคะแนน ยึดใบอนุญาต โดยความร่วมมือกับขนส่งทางบก 
รวมทั้งพิจารณาเจ้าของรถที่ให้ผู้อ่ืนไปเสียค่าปรับแทน 

—   ผู้แทนขนส่งจังหวัดระยอง  การด าเนินการดังกล่าวต้องเชื่อมโยงกับทางต ารวจ    
และกรมการขนส่งทางบก เพราะการบันทึกต้องใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณวิโรจน์ฯ) เป็นไปได้หรือไม่ในการใช้กล้องถ่ายภาพจับกุมเหมือน    
ที่กรุงเทพฯ 

 ผู้แทน สภ. เมืองระยอง   เห็นด้วยเรื่องใช้กล้องถ่ายรูปและส่งทางไปรษณีย์            
แต่งบประมาณดังกล่าวทางต ารวจไม่มี เพราะต้องใช้กล้องที่มีคุณภาพสูงจับป้ายทะเบียน รวมทั้งจะเกิดปัญหา
รถทีม่าจากต่างจังหวัด การออกใบสั่งจะเหมาะสมกว่า 

 ผู้แทนเทศบาลนครระยอง  เรื่องเทศบัญญัติ การเก็บค่าจอด ก าหนดจุดจอด ขณะนี้
อยู่ระหว่างยกร่างเพ่ือน าเข้าสภาฯ ไดส้นับสนุนต ารวจจัดท าป้ายบังคับและใบปลิวแจก 

 ปลัดจังหวัด(แทนประธานฯ) ฝากอนุกรรมการฯ ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าจังหวัด       
ได้ก าหนดมาตรการต่างๆ รวมทั้งความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเร่งด่วน ต่อเนื่อง 

 มติที่ประชุม  รับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เทศบาลนครระยอง ต ารวจภูธร
เมืองระยอง) รายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมครั้งต่อไป 

 4) การจัดระเบียบรถบรรทุกโดยสาร จอดรับ-ส่งคนงานไม่ตรงตามจุด   
  ผู้แทน สภ.เมืองระยอง   ต ารวจภูธรจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลนครระยองและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ร่วมประชุมหารือได้ข้อยุติว่าได้ที่จอดรถรับส่งผู้ โดยสารรวมทั้ง
รถจักรยานยนต์โดยก าหนดจุดจอดแบบ one stop บริเวณตรงข้ามกับห้างโลตัสระยอง  เนื้อท่ีประมาณ 10 ไร่   
โดยรถบัสรับส่งพนักงานจะมีป้ายก ากับไว้ให้จอด ส่วนรถที่มาจอดจะเก็บค่าจอดในราคาที่ยอมรับได้และมีวิธี
ดูแลรถหายอย่างไร ต ารวจอยู่ระหว่างท าหนังสือถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้รถจอดจุดเดียว ส าหรับรถตู้
ทั้งหมดส านักงานขนส่งจังหวัดระยองจะเริ่มให้มาจอดที่สถานีขนส่งแห่งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2557   

  มติที่ประชุม  รับทราบและให้ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง รายงานความคืบหน้า        
ต่อที่ประชุมครั้งต่อไป 
 

 5) การแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณโค้งร่วมใจ   
    ผอ.ส านักงานทางหลวงชนบทฯ บริเวณโค้งร่วมใจเป็นโค้งหักศอก อยู่บริเวณถนน
เลียบชายหาดแม่ร าพึง มีสถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะรถที่วิ่งกลับจากหาดมักวิ่งชนรั้วของสถานี   
อุตุนยิมวิทยา ส านักงานทางหลวงชนบทฯ ได้ใส่ป้ายจราจรและไฟส่องสว่าง อยากเพ่ิมอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้มากขึ้น 
เช่น ไฟจราจร โดยจะของบประมาณได้ในไตรมาส 4  จะใส่เนินชะลอความเร็วแบบ Speed Hump เสริม   
แตย่ังมีเสียงคัดค้านอยู่  
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    ผู้แทน สนข.   เรื่องไฟส่องสว่างเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุด รวมถึงเพ่ิมลูกศรก่อนเข้า
โค้งให้มีป้ายบอกความเร็ว เพ่ือทัศนวิสัยในการมองให้กว้างมากยิ่งขึ้น และพิจารณาการติดตั้ง Number Strick 
รวมทั้งตั้งจุดตรวจที่มสีัญญาณไฟกระพริบตอนกลางคืน 

    มติที่ประชุม มอบหมายส านักงานทางหลวงชนบทฯ พิจารณาด าเนินการ และรายงาน       
ที่ประชุมครั้งต่อไป 
 
  4.2  เรื่อง ข้อเสนอแนะด้านการจราจรที่คณะอนุกรรมการเสนอต่อท่ีประชุมฯ  
 1) โครงสร้างพื้นฐานทางถนน จั งหวัดระยอง ไ ม่ เพียงพอต่อการขยายตัว              
ของอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาการจราจรและการจัดส่งสินค้าไม่ตรงต่อเวลา  

 ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณวิโรจน์ฯ)  โครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนจังหวัดระยองไม่ได้รับการ
พัฒนาตามความเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม     
 เส้นที่ 1   ถนนหมายเลข 36 ใน 1 วัน เฉพาะรถบรรทุกจ านวนกว่า 6,000 เที่ยว  
ปัญหาของถนนหมายเลข 36 ไม่เพียงพอต่อการขนส่งแล้วยังเกิดความสูญเสียทางพ้ืนถนน 
 เส้นที่ 2  ถนนหมายเลข 3191 ช่วงโรงแยกก๊าชฯ ไปสี่แยกมาบข่า ขณะนี้เป็นถนน
หลักในการขนส่งจากนิคมอุตสาหกรรม ปริมาณขนส่งจ านวนมาก มีสัญญาณไฟถึง 5 จุด และเป็นจุดที่        
ไม่เหมาะสม  
 เส้นที่ 3 ถนนหมายเลข 3  ช่วงที่อันตรายที่สุดคือจากแยกเกาะกลอย ถนนสาย 36 
จนถึงมาบตาพุด น่าจะมีการปรับปรุงและขยายผิวถนน โดยเฉพาะจากแยกเกาะกลอย - แยกศูนย์ราชการ 
 เส้นที่ 4  ถนนหมายเลข 3013 และ 1032 ระหว่างปลวกแดง - ห้วยปราบ ปัจจุบัน
นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อ าเภอปลวกแดงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ฝากหน่วยงานทางหลวงช่วยดูผิวจราจร
จาก 2 ช่อง ขยายเป็น 4 ช่องได้หรือไม่ 
 เส้นที่ 5  ถนนหมายเลข 3138 จากบ้านค่าย - มาบปู ทราบว่าขณะนี้อยู่ในแผนแล้ว 
อยากให้เร่งรัดจากช่วงปลวกแดงมาระยองให้เร็วขึ้น  

 ผอ.แขวงการทางระยอง ถนนสาย 36 ที่ขยายเป็น 8 ช่องจราจรเดิมมีอยู่ใน
งบประมาณ 2 ล้านล้าน ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้ว ส่วนถนนสาย 3191 เรื่องไฟสัญญาณเป็นระบบ VA แปรผันตาม
ปริมาณรถตอนนี้เสียอยู่  ได้ท าการตรวจสอบแล้วจะจ้างผู้รับจ้างมาด าเนินการซ่อมแซมต่อไป ส่วนหลวง
หมายเลข 3 ขยายเป็น 8 ช่องจราจร เดิมในแผน 2 ล้านล้านเช่นกัน ส่วนถนนสาย 3138 ขยายเป็น 6 ช่อง
จราจร ตอนนี้ได้ 2 โครงการแล้ว เป็นพ้ืนที่ชลบุรี ได้งบประมาณ 160 ล้านบาท ต่อมาถึงนิคมอุตสาหกรรม 
โรจนะ งบประมาณ 700 ล้านบาท ส่วนแผนงานที่เสนอโครงการต่างๆ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างโครงการทางต่างระดับในปี 2559 จ านวน 3 ทางแยก ได้แก่ แยกขน าไร่ แยกเนินส าลี และแยกหนอง
บอน งบประมาณแยกละประมาณ 600 ล้านบาท  ฝากจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องช่วยผลักดัน ทั้งนี้ ปี 2557 
ทางแขวงการทางได้รับงบประมาณแค่ 2 โครงการ คือปรับปรุงถนนสาย 34 และปรับปรุงแยกบ้านฉาง 
งบประมาณ 40 ล้านบาท  

 ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณปรัชญาฯ)   ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน ในเรื่องปรับปรุงเส้นทางภาค
ตะวันออก มีเพียงถนนสาย 3138 และถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 ที่เข้ารับการพิจารณา ซึ่งได้มอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ บรรจุถนนสาย 36 เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย   
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  ผอ. ส านักงานทางหลวงชนบทฯ  ถนนสาย 3181 ผ่านนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง
คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมเหมราช และนิคมอุตสาหกรรมอินดัสทรี พบผิวจราจรช ารุด
ทรุดโทรม ตอนนี้การจราจรติดขัดมาก เนื่องจากในเขตชลบุรีต้องเวนคืนที่ดิน บริเวณ 4 แยกปากร่วม          
มีข้ันตอนต้องส ารวจอสังหาริมทรัพย์ ออก พรฎ. เวนคืน คาดว่าจะก่อสร้างได้ปี 2560 - 2561 โดยปี 2558 
จะออก พรฎ.เวนคืน เบื้องต้นซ่อมบ ารุงปรกติไปก่อน โดยได้ของบพิเศษ 9 ล้านบาทในการเสริมผิวจราจรให้ยืด
อายุต่อไปอีก  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณกตัญญูฯ)  เรื่องระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดระยอง โครงการใด  
ที่ยังไม่ได้งบประมาณ ฝากให้จังหวัดเสนอผ่านท่านประจินฯ คัดเลือกเฉพาะถนนสายส าคัญเป็นกรณเีร่งด่วน   

  ผอ.ส านักงานทางหลวงชนบทฯ  ถนนสายห้วยปราบ ตอนก่อสร้างมีนโยบายเรื่อง
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เห็นว่าถ้าใช้หินต้องระเบิดภูเขามาก จึงใช้วัสดุในพ้ืนที่คือตะกรันเหล็กหรือแสลก
แทนภายหลังพบว่าปฏิกิริยาเคมีไม่สมบูรณ์ ยืดหดขยายตัวมากเป็นที่มาของแตกหนังจระเข้ บางพ้ืนที่ ไม่
สามารถก่อสร้างได้  เนื่องจากท่อก๊าชของ ปตท. เป็นท่อประปาขนาดใหญ่ เคยนัดปตท.มาประชุมหารือแล้ว 
แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ขณะนี้ได้ของบประมาณเร่งด่วนซ่อมแซมผิวจราจร ซึ่งบรรเทาความเดือดร้อนได้
พอสมควร  

  ปลัดจังหวัด (แทนประธานฯ)  ถนนอุตสาหกรรมเส้นไหนที่เป็นประโยชน์ ฝากแขวง
การทางระยอง ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง และคุณวิโรจน์ฯช่วยจัดล าดับความส าคัญ และผลักดัน
เพ่ือน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง และติดตามแผนที่จะขอรับงบประมาณในปี 2558-2559 ด้วย ว่าได้หรือไม่ ส่วนที่ยัง
ไม่ไดใ้นแผนให้ขอเป็นกรณีเร่งด่วนได้เลย 

  รองประธานสภาอุตสาหกรรม (คุณปกครองฯ) ขอเสริมเรื่องถนนสาย 3191  
เรื่องท่ีว่ามี 5 สัญญาณไฟเกิดจากปัญหาที่นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จ าเป็นจะต้องมีทางออก ในอดีตนิคม
อุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ถูกต่อต้านพอสมควรว่าท าไมท าทางออกบริเวณนี้  จึงจ าเป็นต้องมีสัญญาณไฟ    
ตรงนั้น.บังเอิญสัญญาณไฟเข้าสวนสมุนไพรอยู่ห่างแค่ 100 เมตรและปัญหาอยู่ติดกับจุดจ่ายแก๊ส NGV        
มีรถเข้าคิวที่สถานีจ านวนมาก ขอฝากประเด็นนี้ไปพิจารณา 

      มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายแขวงการทางระยองไปปรับสัญญาณไฟบน
ถนนสาย 3191 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมรายงานที่ประชุมทราบครั้งต่อไป 
 
 2.  การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่
รอบการนิคมฯ ถนนมีมาตรฐานแตกต่างกัน  (ถนนภายในการนิคมฯ ถนนทางหลวงแผ่นดินถนนทางหลวง
ชนบทและถนนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)  ไม่มีจุดจอดรถบรรทุก ไม่มีศูนย์รวมและกระจายสินค้า ส่งผล
กระทบถนนช ารุด  ก่อนเวลาสมควรท าให้เกิดปัญหามลพิษและความขัดแย้งทางสังคม 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณวิโรจน์ฯ)  เรื่องนี้ขอแบ่งเป็น 3 ประเด็นที่น าเสนอ   

     เรื่องคุณภาพถนนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแบ่งการรับผิดชอบแยกเป็น 3 ส่วน
คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยองและแขวงการทางระยอง เรื่องคุณภาพ
ถนนแตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาถนนทรุดโทรมก่อนเวลาอันควร จะเห็นว่าถนนกรมทางหลวงจะทนทาน   
และอยู่ได้นานกว่า รองลงมาคือกรมทางหลวงชนบท ต่ าสุดคือถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยากฝาก 
ที่ประชุมว่าเป็นไปไดไ้หมจะมีถนนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเช่น ถนนของการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือจะรับ
น้ าหนักบรรทุกได้ 100 ตัน 

    เรื่องจุดพักรถ จุดกระจายสินค้าใหญ่คือสินค้าทางเรือ ทางรถ สินค้าอันตราย ไม่มี
ระบบการจัดการที่ดี อยากให้ศึกษาเรื่องนี้ 
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   เรื่องการเปลี่ยนแปลงการขนส่งสินค้า ขณะนี้มีการขนส่งทางเรือกับทางรถบรรทุก
เท่านั้น ไม่มีการใช้การขนส่งทางอากาศ ทั้งที่จังหวัดระยองมีสนามบินอยู่แล้ว และไม่มีการใช้ระบบขนส่งทาง
รางซึ่งเป็นต้นทุนที่ต่ าสุด การขนส่งทางรางของระยองสู่ท่าเรือแหลมฉบังโดยตรงไม่มี คือถูกอ้อมไปยังศรีราชา
ก่อนแล้วย้อนกลับมาแหลมฉบัง อยากจะให้มีระบบรางถึงแหลมฉบังโดยตรง 

  ผู้แทน สนข. ระบบขนส่งทางรางมีแน่ ศึกษาเสร็จแล้ว อยู่ในแผนและอยู่ระหว่างการ
ประกวดราคา ทาง คสช. คงสานต่อ คิดว่าจะขยายไปถึงตราดและทาง สนข. จะน าเสนอผู้บริหารให้ว่าทาง
ระยองอยากให้มเีส้นทางจากทางนิคมมาบตาพุดไปสู่แหลมฉบังโดยตรง 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณปรัชญาฯ)   ตอนนี้มีนโยบายที่จะเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากท่าเรือ  
มาบตาพุด มีแนวทางเสนอว่าจะใช้เป็นท่าเรือส่งออกรถยนต์แทนท่าเรือแหลมฉบังเพราะใช้เรือที่กินน้ าไม่ลึกมาก 
ส่วนเรื่องรถไฟ ปัจจุบันไม่สามารถพิจารณาเฉพาะรถไฟได้อย่างเดียว เพราะการขนส่งทางรถไฟอย่างเดียว    
จะแพงกว่าการขนส่งทางรถบรรทุก 

    ประธานฯ ปัญหาเรื่องถนนแก้ยาก แนวคิดแบบราชการไทย คือท าก่อนแล้วค่อย
ขยาย ตอนนี้ถนนในระยองไม่แค่ช ารุดอย่างเดียวเป็นถนนที่เล็กและน้อยเกินไป ถ้าจะสร้างถนนเพ่ิมขึ้นก็ไม่ได้
เพราะท่ีดินแพงเกินไป ทุกอย่างคิดได้หมดว่าจะเอาระบบต่างๆ มาใช้แต่ติดที่พ้ืนที่ถนนจ ากัด 

   ผอ.แขวงการทางระยอง  ทางหลวงจากสาย 36 เดิม กรมทางหลวงจะพัฒนาเป็น
ทางหลวงหมายเลข 7 ซึ่งจะท าเป็นทางคู่ขนานทางบริการคนที่ใช้ 2 ข้างทางจะใช้ได้ (Local Road) ส่วนทาง
หลักมอเตอร์เวย์จะเป็นผู้ดูแลรักษา เส้นทางหมายเลข 7 ที่ต่อจากพัทยามาบ้านฉาง ตอนนี้อยู่ขั้นตอนเวนคืน
ส ารวจทรัพย์สินแล้ว  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณวิโรจน์ฯ)  ส าหรับทางหลวงหมายเลข 7 มีสิ่งกังวลคือเมื่อ
เชื่อมต่อจากพัทยามาบ้านฉางแล้ว จากบ้านฉางเข้าสู่การนิคม หรือจากบ้านฉางเข้าสู่สุขุมวิท ได้มีการพิจารณา
หรือศึกษาเรื่องการจราจรหรือไม่ รวมถึงการระบายรถขนาดใหญ่เข้าการนิคมฯ ได้มีการประสานกันหรือยัง 

   ประธานฯ อยากให้ศึกษาไว้ว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไร คงจะต้องไปก าหนด
คณะท างานด้านนี้ขึ้นและน าเสนอท่านประจินฯ และให้ดูถนนที่มีรถบรรทุกวิ่งอยากให้เป็นทางข้ามเพ่ือความ
ปลอดภัย แต่ถ้ายังท าทางข้ามไม่ได้ให้เข้มงวดเรื่องสัญญาณ  

  มติที่ประชุม  รับทราบและให้ฝ่ายเลขาฯแจ้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด ส านักงานทาง
หลวงชนบทจังหวัดระยองและแขวงการทางระยอง ศึกษาเรื่องปัญหาคุณภาพถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรม  
มาบตาพุดและพ้ืนที่รอบการนิคมฯ พร้อมรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค ต่อที่ประชุมครั้งต่อไป  

  3. เรื่องร้านค้ารับซื้อของเก่า แอบแฝงเป็นแหล่งสินค้า และรับซื้อน้ ามันอย่างผิด
กฎหมาย ส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ  
    ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณวิโรจน์ฯ) เรื่องร้านค้ารับซื้อของเก่าที่อยู่ริมถนนทั้งในเขตนิคม
อุตสาหกรรม บนถนนสาย 36  และถนนสาย 3 เป็นปัญหาใหญ่มากในรอบ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือการส่งสินค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก จะเห็นว่าร้านปะยาง ร้านรับซื้อของเก่าที่อยู่ริมถนน ท าไม
มีถังน้ ามันขนาด 10,000 ลิตร  ประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการขณะนี้คือ รถที่บรรทุกเม็ด
พลาสติกที่ส่งออกต่างประเทศมีความสูญเสียคือเปิดตู้กับพบขยะ หินทรายเข้าไปด้วย แหล่งรับซื้อของเก่าขึ้น
ทะเบียนอยู่กับหน่วยงานใด และมีการตรวจสอบโดยตลอดหรือไม่  
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   ประธานฯ ตามกฎหมายต้องขออนุญาต พวกที่ไม่มีการขออนุญาต ขอรายชื่อด้วย
มอบหมายที่ท าการปกครองจังหวัดระยองดูเรื่องร้านค้าขายของเก่าและขายน้ ามัน พร้อมมอบหมายทาง     
รองผู้บังคับการฯ ช่วยไปดูด้วย ร้านไหนไม่ได้ขออนุญาตให้ปิดไป  

   ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณวิโรจน์)  เรื่องเม็ดพลาสติก เริ่มตั้งแต่โรงงานให้พนักงานไปซีล
กันเอง มีกระบวนการท าเรื่องนี้โดยเฉพาะ มาสมัครขับรถเพ่ือก่อเรื่องนี ้แหล่งรับซ้ือมีทั้งที่ห้วยโป่งและถนนสาย 
36 เคยจับได้แต่หาของกลางไม่ได้   

   ประธานฯ  สรุปว่าเป็นเจตนาที่จะให้หาย หรือประมาทเลินเล่อ ต้องแก้จากต้นเหตุ  
คือบริษัทก่อน ต้องขอความร่วมมือไปทางโรงงานต้องซีลให้แน่นหนา ไม่ใช่เรื่องจราจร เป็นเรื่องแก๊ง
อาชญากรรม ให้ปลัดจังหวัดสั่งนายอ าเภอทุกอ าเภอท าทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วให้จังหวัด 2 ชุด 
เวลาไปตรวจจะได้กดดูได้เลย รวมทั้งดูเรื่องการจัดระเบียบภายในร้านค้าให้เรียบร้อย  

   ปลัดจั งหวัด   เรื่องร้านค้าของเก่า ในจั งหวัดระยอง มีประมาณ 400 ร้าน         
เฉพาะอ าเภอเมืองเกือบ 200 ร้าน ได้สั่งการให้นายอ าเภอเข้าไปตรวจตรา อาจมีเล็ดลอดบ้าง เพ่ือข้อมูลที่
รวดเร็วจะประสานไปทางพลังงานจังหวัดอีกทาง  

   มติที่ประชุม  มอบปลัดจังหวัดระยอง ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรจังหวัดระยองไป
ตรวจสอบร้านค้าขายของเก่าและขึ้นทะเบียนร้านค้าขายของเก่าในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมครั้งต่อไป 
  

 4. ผลกระทบเรื่องการใช้พิกัดน้ าหนักบรรทุกของกรมทางหลวง เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗  

   ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณวิโรจน์ฯ)  เนื่องจากวันที่ 17 ก.ค. 57 ที่ผ่านมาสมาพันธ์การขนส่ง
ทางบก มีผู้ประกอบการเป็นสมาชิกทั่วประเทศ 12 สมาคม ได้เสนอเรื่องนี้กับท่านประจิน จั่นตอง พิจารณา
เรื่องประกาศน้ าหนัก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ผลของการประกาศท าให้รถ 3 ประเภท ได้แก่ 

  1. รถพ่วง 6 เพลา 20 ล้อ น้ าหนักรวมไม่เกิน 52 ตัน  
  2. รถพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ น้ าหนักรวมไม่เกิน 53 ตัน 
  3. รถพ่วง 7 เพลา 24 ล้อ น้ าหนักรวมไม่เกิน 58 ตัน โดยรถทั้ง 3 ประเภท    

ถูกก าหนดบรรทุกน้ าหนักรวมไม่เกิน 50.58 ตัน     

 ต่อไปนี้รถบรรทุกในปัจจุบันจะไม่สามารถใช้งานได้ ต้องมีการเปลี่ยนสภาพรถบรรทุก 
และผู้ผลิตไม่ลดขนาดน้ าหนักบรรทุกในตู้คอนเทนเนอร์ ผู้ประกอบการเกิดปัญหารุนแรงมาก ผู้ว่าจ้างก็รับ
ผลกระทบไม่สามารถรับราคาส่งที่ขึ้นราคาได้ เพราะตัวน้ าหนักลดลงแล้ว 10 เปอร์ เซ็นต์ ผู้ว่าจ้างไม่ลดขนาด
สินค้าในตู้ไดเ้นื่องจากเป็นการค้าข้ามชาติ และมาตรฐานขนส่งยุโรปก็ระดับนี้  
  กฎหมายนี้ก าลังท าลายการแข่งขันด้านโลจิสติกส์กับต่างประเทศ ประกาศนี้วิจัยอย่าง
ไม่ถูกต้อง มีการลงนามบางสมาคมเท่านั้น และไม่สอดคล้องกับภาคตะวันออก จากนี้ค่าขนส่งจะสูงขึ้น 
ประชาชนจะได้รับผลกระทบ  

   หัวหน้าด่านช่างน้ าหนัก(คุณสมพงษ์ฯ) เรื่องประกาศนี้ ใช้มาตั้งแต่ปี 2552 
ผู้ประกอบการจ้างได้ขอต่อเพลาเพ่ิม ราชการจึงผ่อนผันให้ 2 ปี เพ่ือให้คืนทุน คือบรรทุก 58 ตัน แต่มี
ข้อตกลงกันว่าในปี 2555 ราชการจะลดลงเหลือ 53 ตัน และปี 2556 ลดเหลือ 50.5  ตัน ปี 2555       
จะบังคับใช้  53 ตัน แต่ผู้ประกอบการอ้างว่า ยังไม่มีผลการศึกษาว่าน้ าหนักบรรทุกที่แท้จริงเท่าไหร่ ราชการ
จึงผ่อนผันให้อีก 1 ปี เนื่องจากรอผลการศึกษาปี 2556 และได้มีการลงนาม MOU ว่าจะยอมรับในผล
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การศึกษา ซึ่งผลการศึกษาได้ออกมาว่าทุกกรณีขาดทุนหมด ประมาณ 8,000,000 ล้าน และผลการขาดทุน 
ที่น้อยที่สุดคือ พิกัดน้ าหนัก 50.5 ตัน เนื่องจากผลการศึกษาเสร็จก่อนสิ้นปี (เดือนพฤศจิกายน) เพ่ือให้เตรียม
ความพร้อมและเป็นการประชาสัมพันธ์ ราชการจึงผ่อนผันให้อีก 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน 

   ผู้แทน สนข.  ประเด็นเรื่องน้ าหนักรถผู้ประกอบการรับทราบมาตั้งแต่ปี 52 แม้แต่
เรื่อง 7 เพลา 24 ล้อ เริ่มมาแต่ปี 52 - 53 ตัวนี้จะเป็นตัวท าลายถนน เพราะในโรงงานพ้ืนที่รับน้ าหนักได้   
แต่พอถึงถนนใหญ่รับน้ าหนักไม่ได้มาก จะห่วงเรื่องสะพานข้ามมากกว่า จึงมีผลให้การบรรทุกน้ าหนักต้องถูก
ก าหนด 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ(คุณวิโรจน์ฯ)  ยอมรับผลการศึกษาบางเรื่อง ผลการศึกษานี้ได้ศึกษา
สะพานทางถนนภาคตะวันออกด้วยหรือไม่ อยากให้มีการศึกษาใหม่ 

   ประธานฯ  ท าเรื่องส่งไปให้ผู้เกี่ยวข้องให้คิดร่วมกัน กรมทางหลวง กรมการขนส่ง
ผู้ประกอบการต้องท าอย่างไร  

   มติที่ประชุม  รับทราบพร้อมติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
  
วาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืนๆ 
 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณสุวัฒน์ฯ)  ขณะนี้จังหวัดระยองขยายตัวไปมาก มีตลาดนัดบริเวณ
ริมถนนเกิดข้ึนหลายแห่ง เกิดปัญหากีดขวางการจราจร.เกิดอุบัติเหตุ อยากฝากว่าเมื่อสร้างตลาดแล้วต้องสร้าง
ที่จอดรถให้ด้วย อย่าให้รถจอดริมถนน ผู้อนุญาตจะเป็นท้องถิ่นหรือใครก็ต้องดูปริมาณพ้ืนที่ให้จอดรถด้วย  

   มติที่ประชุม ทราบ พร้อมฝากผู้เกี่ยวข้องก าชับให้ทางท้องถิ่นไปตรวจตลาดนัดหรือส่ง
เทศกิจไปดูแล  
 
  เลิกประชุมเวลา 12.30 น.  
 
 
                   

                (นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล)          (นายสุรชัย  สุขสวัสดิ์) 
            พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน           หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
                    ส านักงานจังหวัดระยอง          ส านักงานจังหวัดระยอง 
 ผู้บันทึกการประชุมฯ                         ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 


